



โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

ความนำ

ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันด้านการค้าและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น และประเทศไทยกำลังเข้าสู่กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนาให้มีรายได้สูง (High income countries) เนื่องจากขาดการสร้างนวัตกรรม (Innovation) หรือนำความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากด้านล่างเพราะประเทศกำลังพัฒนาหน้าใหม่ที่มีทรัพยากรได้เปรียบกว่าล้นเกิดขึ้น และเป็นคู่แข่งในตลาดโลกอีกที่ยังมีค่าแรงที่ถูกลงกว่าจะมาแย่งฐานการผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้น จึงต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง (High income countries) เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ (Value added) และสร้างความแตกต่างของสินค้าเพื่อให้เกิดช่องทางตลาดใหม่ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษและอำนาจเจริญ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมในภูมิภาค จึงได้จัดทำโครงการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value added) ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ให้มาตรฐานพร้อมทั้งสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ จะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสนใจและซื้อสินค้า ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ซึ่งการส่งเสริมพัฒนา SMEs ในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งนั้นเป็นรากฐานที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงบริการระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

